

## นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องวงจรปิด (CCTV)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องวงจรปิด (CCTV) ฉบับนี้ (“นโยบาย”) มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจไว้ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ได้มีการติดตั้ง ใช้ และดำเนินการโดย และซึ่งติดตั้งอยู่บนพื้นที่ของ บริษัท เทเวตี้ไฟร์ โซลูชั่น กรุป (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท” หรือ “เรา”) นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมาย หรือข้อบังคับอื่นใดที่ใช้บังคับ รวมถึงเพื่อให้ข้อมูลแก่ท่านว่าบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

### 1. นโยบายฉบับนี้จะใช้บังคับแก่ใคร?

นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับบุคคลทั้งหลายทั้งปวงซึ่งได้เข้ามาในพื้นที่ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ขายสินค้า ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง และผู้มาติดต่อ

### 2. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดของท่านที่เราทำการเก็บรวบรวม?

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเราจะเก็บรวบรวมนั้น ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอของท่านซึ่งบันทึกไว้โดยกล้องวงจรปิด หรือโดยวิธีการทางเทคโนโลยีอื่น และ/หรืออุปกรณ์ที่คล้ายกัน

### 3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้อย่างไร?

บันทึกกล้องวงจรปิดจะถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการรักษาความปลอดภัย รวมถึง (ก) เพื่อการป้องกัน และตรวจสอบเหตุอาชญากรรม และ (ข) เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของบุคลากร สินทรัพย์ ทรัพย์สิน และผลประโยชน์ของบริษัทฯ และของสาธารณะ

### 4. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเปิดเผยให้แก่ใคร?

เราอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่รัฐ หรืออาจเปิดเผยเมื่อได้รับคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับได้กำหนดไว้

### 5. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาเท่าใด?

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น ทั้งนี้ ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของท่านจะไม่เกิน 3 เดือนเว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะได้อำนาจไว้เป็นอย่างอื่น

### 6. ท่านมีสิทธิอะไรในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน?

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิดังนี้ (ก) ขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้เปิดเผยถึงแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ข) รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้โดยทั่วไป และอ่านได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และขอให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น (ค) ขอให้ดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ (ง) คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (จ) ขอให้ระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ฉ) ขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือสมบูรณ์ และ (ช) ร้องเรียนต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่มีอำนาจ ทั้งนี้ การใช้สิทธิใด ๆ ของท่านนั้นจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายที่ใช้บังคับ

### 7. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนนโยบายฉบับนี้ เท่าที่กฎหมายอนุญาต หากเป็นการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญของนโยบายฉบับนี้ บริษัทฯ จะแจ้งการแก้ไข การเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง หรือการปรับเปลี่ยนนโยบายให้ท่านทราบ

## 8. ท่านจะสามารถติดต่อเราได้อย่างไร?

หากท่านประสงค์ที่จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยใด ๆ อันเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่นี่

บริษัท เทเวตี้ไฟร์ โซลูชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  
เลขที่ 419 ถนนเอกมัย แขวงคลองตันเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
เบอร์โทร 02-028-2224

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ  
ท่านอาจติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
ของเราที่ [support@24slg.com](mailto:support@24slg.com)

วันที่มีผลใช้บังคับ 1 มิถุนายน 2565

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565